

การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก
และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 3/2560”

นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน เปิดเผยผลการสัมมนา การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องออคิด บอลรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครั้งที่สามในปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 273 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน สหกรณ์และบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาข้างต้น โดยกล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยในการเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่สำคัญหลายด้าน ได้แก่

นโยบายด้านการคลัง โดย สศค. ได้เสนอแนะมาตรการในการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้แก่ **มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน** (สินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้าน) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละไม่เกิน 5 ล้านบาท) และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (หน่วยงานละไม่เกิน 1 ล้านบาท) และในปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละไม่เกิน 250,000 บาท **โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ** สำหรับปี 2560 จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคมนี้ผ่านทางธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพฯ

มาตรการการเงินการคลังผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นการให้สินเชื่อผ่อนปรน ได้แก่ **มาตรการสำหรับกลุ่มเกษตรกร** ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตร ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ภัยแล้ง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงการประกันภัยข้าวนาปี **มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs** เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุนหรือ Venture Capital มาตรการฟื้นฟูกิจการ SMEs ผ่านกองทุนส่งเสริม SMEs เป็นต้น

มาตรการเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการบ้านประชารัฐ ที่ช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์

มาตรการด้านภาษี โดยมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการที่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

นโยบายด้านการออมและการลงทุน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ หรือประกันสังคม นอกจากนี้ สศค. ยังได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) พ.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักการเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี โดยให้มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนจากทั้งลูกจ้างและนายจ้าง

การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา ทั้งทางด้านเจ้าหนี้และลูกหนี้ ได้แก่ การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบผ่านสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. การลดภาระหนี้ในระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอม หนี้ โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ในระบบในทุกจังหวัด การอบรมให้ความรู้ในด้านอาชีพและความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้ในระบบ และการปรับปรุงพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

นโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การเข้าร่วมเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งทวีปเอเชีย และ พหุภาคี การประสานงานด้านเศรษฐกิจกับหน่วยงานในประเทศไทยและต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การคลัง ภาษี การบริการทางการเงิน การประกันภัย และสถาบันการเงิน

งานด้านเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ การจัดทำประมาณการและติดตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการคลัง โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประกาศตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ปี 2559 ว่าขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.2 ตรงตามที่ สศค. ได้ประมาณการเอาไว้ ซึ่งดีกว่าอัตราเติบโต ร้อยละ 2.8 ในปี 2558 ส่วนในปี 2560 สศค. คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ ร้อยละ 3.6

ทั้งนี้ การเติบโตในปีที่ผ่านมาและปีนี้ มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ **การเร่งรัด การเบิกจ่ายของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐ** เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งในปี 2560 คาดว่าจะมีโครงการลงทุน 36 โครงการ วงเงิน 8.9 แสนล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟฟ้าในเขตเมือง เป็นต้น รวมทั้งในปี 2560 รัฐบาลได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมวงเงิน 1.9 แสนล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ให้แก่กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ **การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัว** โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ และรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นจากราคายางพารา ข้าวโพด และปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2560 มีตัวชี้วัดที่สะท้อนการบริโภคที่สำคัญ ได้แก่ ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 23 และยอดการจัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่เพิ่มขึ้น **การส่งออกสินค้าที่เริ่มฟื้นตัว** โดยในเดือนมกราคม 2560 การส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้น และการส่งออกบริการคาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยในเดือนมกราคม 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ที่สำคัญมาจาก

ประเทศจีน รัสเซีย ฮองกง และอินเดีย การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัว สะท้อนจากยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 4.5 และยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การสัมมนาซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

การสัมมนาภาคเช้า ในหัวข้อ “**คุ้มครองผู้ฝากเงิน ผู้ใช้บริการทางการเงิน และคุ้มครองข้อมูลเครดิต**”

โดย **นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ** ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายกลยุทธ์ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก **นายวงศ์วริศ ตุลยนิติโกศล** รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ**นางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ** รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้ดำเนินรายการ **นายอมรศักดิ์ มาลา** ส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก สำนักงานนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ ได้กล่าวถึงโครงสร้างและการกำกับดูแลสถาบันการเงินตลอดจนผู้ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ฝากเงินและผู้ใช้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ มีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งการดำเนินงานของสถาบันการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีผลกำไรสุทธิต่อเนื่อง มีอัตราเงินทุนสำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด มีสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงอยู่ในระดับสูง และมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับต่ำ ในส่วนของสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีหน้าที่สำคัญในการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ฝากเงิน ในกรณีที่สถาบันการเงินดังกล่าวถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนทำหน้าที่ในขั้นตอนการชำระบัญชีและบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้เตรียมระบบงานสารสนเทศเพื่อรองรับกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจ่ายคืนผู้ฝากเงินและการชำระบัญชีจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ การคุ้มครองเงินฝากในปัจจุบัน ณ วงเงินความคุ้มครอง 15 ล้านบาท ยังคงครอบคลุมผู้ฝากเงินร้อยละ 99.9 ของผู้ฝากเงินทั้งหมดในระบบ และจะทยอยปรับลดวงเงินความคุ้มครอง เป็น 10 ล้านบาท 5 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ภายในปี 2563 ซึ่งวงเงินความคุ้มครองเงินฝาก ณ ระดับ 1 ล้านบาท จะยังคงครอบคลุม ผู้ฝากเงินมากกว่าร้อยละ 98

นายวงศ์วริศ ตุลยนิติโกศล ได้บรรยายถึงความสำคัญของระบบข้อมูลเครดิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้ให้บริการทางการเงินให้ความสำคัญกับการรักษาเครดิต โดยการวางแผนการขอและการชำระสินเชื่อ เนื่องจากจำนวนสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ และประวัติการชำระคืนสินเชื่อจะปรากฏในรายงานข้อมูลเครดิต ซึ่งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต และส่งมอบข้อมูลให้กับเจ้าของข้อมูลเครดิต หรือสถาบันการเงินสมาชิกตามที่ได้รับคำร้องขอและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติในปัจจุบันประกอบด้วยสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการสินเชื่อซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ บริษัทประกันชีวิตที่มีบริการด้านสินเชื่อแก่ผู้ถือกรมธรรม์ และสหกรณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลเครดิตเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ นโยบายการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หลักประกัน และการประเมินโอกาสในการผิดนัดชำระ นอกจากนี้ ได้นำเสนอรูปแบบ

รายงานข้อมูลเครดิตประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามพฤติกรรมการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งข้อมูลการชำระคืนสินเชื่อจะถูกจัดเก็บทั้งข้อมูลการชำระคืนสินเชื่อตามกำหนดและข้อมูลผิดนัดชำระ และหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลสามารถร้องขอให้มีการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องได้

นางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ ได้กล่าวถึงรูปแบบการให้ความรู้ทางการเงินในต่างประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการผลักดันเป็นยุทธศาสตร์ในระดับชาติ และมีการสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการทางการเงิน ในส่วนของบทบาทหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย จะประกอบด้วยงาน 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) งานให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถร้องเรียนกับสถาบันการเงินที่ตนใช้บริการได้โดยตรงก่อน หากไม่ได้ข้อยุติ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้โดยตรงที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) งานให้ความรู้ทางการเงิน ซึ่งจากผลการสำรวจพบว่า ทักษะทางการเงินของคนไทยด้านความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับมิติอื่น ๆ ได้แก่ ทักษะคิดและพฤติกรรมทางการเงิน และ (3) งานส่งเสริมการกำกับดูแลสถาบันการเงินในด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เพื่อให้กระบวนการการทำงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสอดประสานกันอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ได้ยกตัวอย่างภัยทางการเงินที่สำคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ การโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ การหลอกลวงผ่าน Call Center เพื่อให้ทำธุรกรรมการเงินผ่านตู้บริการเงินสดอัตโนมัติ และ ความเสี่ยงจากการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต

การสัมมนาภาคบ่าย เรื่อง “เข้าใจและเข้าถึงในระบบการประกันภัย และการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา”
โดย **นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์** ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายด้านพฤติกรรมทางการตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และ **นายปรีม คัชมุกข์** เศรษฐกรปฏิบัติการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ดำเนินรายการนางสาวเมวลิ เทียมเทศ ส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ได้กล่าวถึงบทบาทของสำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และมีการปฏิบัติงานที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพของบริษัทประกันภัย (Prudential) กำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct) และคุ้มครองประชาชน (Policy Protection) โดยกำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) และการดำรงเงินสำรองตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด เพื่อให้ระบบการประกันภัยไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังส่งเสริมให้ประชาชนในทุกระดับสามารถเข้าถึงการประกันภัยได้อย่างทั่วถึง โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยราคา 200 บาท ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียมือเท้า สายตา หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสูงสุดในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นายบุรีม คัชมุกข์ ได้บรรยายในหัวข้อ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Escrow ซึ่งหมายถึงการมีคนกลางทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ โดยคนกลางดังกล่าวเป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ เช่น ในการซื้อขายบ้าน ผู้ซื้อจะส่งเงินดาวน์ให้กับคนกลางที่เรียกว่า Escrow Agent ดูแลไว้ และคนขายจะส่งโฉนดให้กับคนกลางดูแลเมื่อผู้ซื้อผู้ขายได้ทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ครบถ้วน คนกลางจะโอนเงินดาวน์ให้ผู้ขายและจัดให้มีการโอนบ้านให้ผู้ซื้อ ซึ่งการมีคนกลางจะช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าจะได้รับบ้านหรือหากไม่ได้บ้านก็ได้เงินดาวน์คืน ส่วนผู้ขายก็จะได้รับเงินดาวน์ครบถ้วน นอกจากนี้ การมีระบบ Escrow ยังช่วยลดปัญหาห้ร้องเรียน และสร้างความเชื่อถือให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ การซื้อขายสินค้าใด ๆ ที่ใช้ระยะเวลาในการผลิตหรือก่อสร้างนานสามารถใช้ประโยชน์จาก Escrow ได้ทั้งสิ้น

การสัมมนาทั้ง 2 ช่วง เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางการเงิน ทั้งในด้านการฝากเงินและการขอสินเชื่อ ธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัย ตลอดจนกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา จะมีกลไกการคุ้มครองที่เป็นธรรมจากการกำกับดูแลและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของภาครัฐ ซึ่งทุก ๆ หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบการเงินมีเสถียรภาพอันจะส่งผลถึงเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

นอกจากนี้ สศค. ยังได้ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝาก และการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชน ในรูปแบบชุดคำสั่งการบริหารจัดการเงินฝากแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.00 น. ซึ่งได้รับความสนใจและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการจากคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3691